



ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

การอบรมหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 4



วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 4 โดยมีดร.วิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 87 คน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่คณะผู้จัดการอบรมและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “จากการรายงานเยาวชนที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1 – 3 มีพัฒนาการโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงนับว่าหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์เป็นหลักสูตรที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน ต่อสังคมและประเทศอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 87 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ การอบรม ขอชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 ที่ได้มอบสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่าที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของทุกท่านส่งคืนให้สังคมไทย”

การอบรมหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝ่ดี และยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจุบันการอบรมหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการมาจนถึงรุ่นที่ 4 มีระยะเวลา การอบรมตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 12 พฤศจิกายน 2559 เป็นระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำกิจกรรม ต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ประกอบด้วย การรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมวิชาการจัดทำรายงานกลุ่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ 1



ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนัดความและการประสานงานพยาน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ” และมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษภาค 4 ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลที่สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 3 และภาค 4 รวมจำนวน 138 คน ในการนี้ นางเมทินีได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า แม้การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องจะได้ดำเนินการมากกว่า 15 ปี แล้วแต่ในสภาพความเป็นจริง บางศาลยังมีปัญหาของการเลื่อนคดีจำนวนมาก และมีคดีค้างพิจารณานานอยู่ในระบบ แม้จะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา แต่เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน ซึ่งบุคลากรที่สำคัญในอันที่จะสนับสนุนงานพิจารณาของศาลชั้นต้นให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นนั่นเอง และหวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนการพิจารณาของศาลชั้นต้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทำให้ภารกิจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาคที่จะต้องตรวจนิเทศงานคดีศาลในสังกัดตามนโยบายของประธานศาลฎีกาลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน “ผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่)”

สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2559 จำนวน 170 คน โดยให้ไปรายงานตัวที่สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม อาคาร A ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ojc.go.th/doc/data/ojc/ojc_1469424353.pdf